

แนะนำหนังสือ

สุภานี กิติริ และ พรทิพย์ โรจนพิทยากร

สุวิมล ว่องวานิช และ นงลักษณ์ วิรัชชัย.
การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยของประเทศในเอเชีย ปี 2540-
2542 กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ, 2542. 248 หน้า

ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทยโดย
นิตยสารเอเชียไคว ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมาได้มีข้อคิดเห็น
ต่อการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของไทยอย่างกว้างขวาง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติตระหนักถึง
ความสำคัญของเรื่องดังกล่าว ในฐานะที่เป็นกลไกใน
การพัฒนาคุณภาพและบ่งชี้พัฒนาการของสถาบัน
อุดมศึกษา จึงสนับสนุนให้ดำเนินการวิจัยเรื่องนี้ขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัยมี 5 ประการ คือ
1. เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยโดยภาพรวม 2. เพื่อวิเคราะห์ตรวจสอบ
คุณภาพด้านความเที่ยงของการจัดอันดับ โดยการ
ศึกษาความคงที่ (stability) และความสอดคล้อง
(consistency) ของผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
3. เพื่อวิเคราะห์อิทธิพลขององค์ประกอบหรือตัวแปรที่
มีต่อการกำหนดคุณภาพมหาวิทยาลัย 4. เพื่อวิเคราะห์
รูปแบบการเปลี่ยนแปลงระดับคุณภาพมหาวิทยาลัย
ระหว่างช่วงปี 1997 - 1999 และสาเหตุ และ 5. เพื่อ
วิเคราะห์เปรียบเทียบอันดับคุณภาพของมหาวิทยาลัย
ในประเทศไทยกับประเทศอื่น

ผลการวิเคราะห์สรุปได้ดังนี้ ด้านสภาพการ
จัดอันดับมหาวิทยาลัยโดยรวม จำนวนมหาวิทยาลัย
ที่ได้รับการจัดอันดับแตกต่างกันในแต่ละปีทั้งกลุ่ม
มหาวิทยาลัยสหสาขาวิชา และมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งมหาวิทยาลัยที่เข้า
รับการจัดอันดับเป็นครั้งแรกและไม่ขอรับการจัด
อันดับก็แตกต่างกัน อาจเป็นสาเหตุทำให้ผลการจัด
อันดับเปลี่ยนแปลงได้ ผลการตรวจสอบความสัมพันธ์
ระหว่างอันดับ (ranks) กับคะแนนรวมคุณภาพ
มหาวิทยาลัย (score) พบว่า มหาวิทยาลัยกลุ่มระดับ
คุณภาพปานกลางมีคะแนนใกล้เคียงกัน คะแนนแต่ละ
คะแนนมีผลต่ออันดับมาก ด้านความคงที่ของผลการ
จัดอันดับ ผลการศึกษาด้านความเที่ยงในการจัด
อันดับ โดยพิจารณาจากความคงที่ของอันดับคุณภาพ
มหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยสหสาขาวิชา พบว่า
แม้จะมีความสัมพันธ์กัน แต่อันดับของมหาวิทยาลัย
เปลี่ยนแปลงไป ด้านรูปแบบการเปลี่ยนแปลงของ
อันดับมหาวิทยาลัย ผลการวิเคราะห์กลุ่มมหาวิทยาลัย
สหสาขาวิชาแยกเป็น 9 กลุ่ม พบว่า มหาวิทยาลัยที่มี
อันดับมหาวิทยาลัยคงที่ ประมาณร้อยละ 31 เป็นกลุ่ม
มหาวิทยาลัยที่อยู่ในประเทศที่มีสภาพเศรษฐกิจดีเป็น
ส่วนใหญ่ ส่วนมหาวิทยาลัยที่มีการเปลี่ยนแปลงของ
อันดับต่ำลง ส่วนใหญ่อยู่ในประเทศกำลังพัฒนา ด้าน
อันดับคุณภาพของมหาวิทยาลัยไทย เมื่อเปรียบเทียบ
กับประเทศอื่นในเอเชีย พบว่า คะแนนเฉลี่ยคุณภาพ

มหาวิทยาลัยต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยทุกประเทศ ด้านองค์ประกอบหรือตัวบ่งชี้ย่อย พบว่า องค์ประกอบที่คะแนนเฉลี่ยของมหาวิทยาลัยไทยมีค่าต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยทุกประเทศคือด้านความมีชื่อเสียง ด้านผลผลิตงานวิจัย และด้านทรัพยากรการเงิน ตัวบ่งชี้ที่มหาวิทยาลัยไทยมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของทุกประเทศ คือตัวบ่งชี้ด้านความเข้มงวดในการรับนักศึกษา ในปี 1997 และ 1998

รายงานการวิเคราะห์ฉบับนี้ เป็นการศึกษาผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของประเทศในเอเชียตามหลักวิชาสถิติ มีประโยชน์ทั้งต่อมหาวิทยาลัยที่เข้ารับการจัดอันดับ สถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ และผู้สนใจทั่วไป เพื่อศึกษาเปรียบเทียบข้อมูล แกไขจุดอ่อนของมหาวิทยาลัยไทย และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

A Macroeconomic Core of Open Economy for Progressive Industrialization Development of Asian Economies in the New Millennium: Proceedings of an International Conference. Edited by Sumalee Pitayanon and Paltoon Wiboonchutikula. Bangkok: Faculty of Economics, Chulalongkorn University, 1999.

รายงานการสัมมนาฉบับนี้ เป็นเอกสารจากการสัมมนา เรื่อง A macroeconomic core of open economy for progressive industrialization and development of Asian economies in the new millennium ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ American Committee on Asian Economic Studies (ACAES) ระหว่างวันที่ 16 - 18 ธันวาคม 2541 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเศรษฐศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องได้เสนอบทความ และอภิปรายวิกฤตเศรษฐกิจของเอเชีย และยุทธศาสตร์เพื่อ

อุตสาหกรรมและการพัฒนาในอนาคต

เนื้อหาของการสัมมนาแบ่งเป็นตอนต่าง ๆ ตามการสัมมนา เนื้อหาที่สำคัญแต่ละตอนมีดังนี้ ตอนแรก มีปาฐกถาของ ม.ร.ว. จัตุมงคล โสณกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับนโยบายการเงินและอัตราแลกเปลี่ยนภายใต้วิกฤตการเงินของโลก ตอนที่ 2 มีบทความของ Peter Warr เกี่ยวกับความเติบโต วิกฤต และความยากจนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตอนที่ 3 และ 4 เป็นหัวข้อเกี่ยวกับวิกฤตการเงินและการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศในเอเชียบางประเทศ บทความที่นักวิชาการไทยเสนอเป็นของ ดร.ศิริณ พงศ์เมฆพัฒน์ และ ดร.รังสรรค์ ท้ายเสรี บทความอื่น ๆ เช่น ผลกระทบจากนโยบายการค้าเสรีของ APEC การลงทุนจากประเทศญี่ปุ่น และมีกรณีศึกษาเกี่ยวกับนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนของเวียดนาม ที่มีผลกระทบจากวิกฤตการเงินในเอเชีย ตอนที่ 5 เป็นเรื่องตลาดเงินของเอเชีย รวมทั้งเรื่องเศรษฐกิจโลก มีบทความกรณีศึกษาวิกฤตการเงินของธุรกิจไทย ตอนที่ 6 และ 7 เป็นเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน ทุนหมุนเวียน และการพัฒนาต่าง ๆ ของประเทศในเอเชียและแปซิฟิก เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ฮองกง และกลุ่มประเทศอาเซียน ตอนที่ 8 เป็นการอภิปรายกลุ่มย่อยเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจของเอเชียในสหัสวรรษใหม่ ตอนที่ 9, 10 และ 11 เป็นเศรษฐกิจแง่มุมต่าง ๆ ของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ มีเรื่องปัญหาทุนของไทยก่อนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ โดย ชวินทร์ สันะบรรจง ตอนที่ 12 เป็นเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เช่น การศึกษา สุขภาพ และแรงงาน

การสัมมนาครั้งนี้เป็นการระดมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์และธุรกิจสาขาต่าง ๆ ทั้งจากผู้เสนอบทความ ปาฐกถา ผู้เข้าร่วมประชุม และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อหาทางแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจของเอเชีย รายงานการสัมมนาน่ากว่า 1,000 หน้า ที่รวมบทความทั้งหมดนับเป็นรายงานทางเศรษฐศาสตร์ที่มีคุณค่ายิ่ง

**คณะนักศึกษานิเทศศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ทางรัฐ-
ประศาสนศาสตร์ ชาติใหญ่ คณะรัฐประศาสน-
ศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,
เอกสารประกอบการสัมมนาชุดกลยุทธ์ฝ่า
วิกฤติเศรษฐกิจสังคมภาคใต้สู่ทศวรรษ 2000
บรรณาธิการ โดย อุดม ทุมไผ่สิต, 2542.
3 เล่ม**

เอกสารประกอบการสัมมนาชุดนี้ คณะผู้จัดทำ
และบรรณาธิการได้รวบรวมข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการ
พัฒนาต่าง ๆ ของภาคใต้ไว้ในชุดเดียวกัน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นทั้งเอกสารประกอบการสัมมนา
และเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาภาคใต้โดยทั่วไป
ข้อมูลที่นำมารวบรวมมีทั้งข้อมูลที่เคยจัดพิมพ์มาแล้ว
และข้อมูลใหม่ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่สำคัญ เช่น
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ธนาคารแห่งประเทศไทย ศูนย์อำนวยการ
บริหารงานจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น

เล่ม 1 เป็นเรื่องพื้นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจ
ภาคใต้ มีเรื่องสถานะเศรษฐกิจโดยทั่วไป 2542 พื้นฐาน
ทางกายภาพและทรัพยากรของภาคใต้ สภาพเศรษฐกิจ
ส่วนรวม ฐานการผลิตทางเศรษฐกิจด้านต่าง ๆ รวมทั้ง
เรื่องการลงทุน การเงิน และสถาบันการเงิน การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ โครงการพัฒนาที่สำคัญ เช่น โครงการ
พัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ โครงการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจสามฝ่าย โครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเล
ตะวันตก เป็นต้น ภาวะการลงทุนใน 14 จังหวัดภาคใต้
(ปี 2539 - 2542) และสถานการณ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
ภัยธรรมชาติ

เล่ม 2 เป็นเรื่องพื้นฐานการพัฒนาสังคม
ภาคใต้ มีเรื่องข้อมูลพื้นฐานและนโยบายการพัฒนา
ทั่วไป สภาพประชากรและการมีงานทำ พัฒนาการทาง
สังคมและวัฒนธรรม สภาพการสาธารณสุขและการ

ศึกษา ภูมิภาคและชนบทภาคใต้ ลักษณะเด่นของ
ภูมิภาคภาคใต้ และจังหวัดชายแดนภาคใต้

เล่ม 3 เป็นรายงานการเสวนาทางวิชาการ
เรื่องกลยุทธ์ฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจสังคมภาคใต้สู่ทศวรรษ
2000 โดยแบ่งเป็นภาคทั่วไป วิทยากรประกอบด้วย
วิทยา งานทวี รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย สภาพร กวีตานนท์ เลขาธิการคณะ
กรรมการส่งเสริมการลงทุน และ สนิท วรปัญญา
อธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก และภาคการเมือง
วิทยากรประกอบด้วย พิทักษ์ อินทรวิทยนันท์
จาตุรนต์ ฉายแสง และอำนาจ สุวรรณศิริ

เอกสารชุดนี้ได้รวบรวมข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ
ภาคใต้ทางเศรษฐกิจและสังคมไว้ค่อนข้างสมบูรณ์ ทำ
ให้สามารถเข้าใจโครงสร้างพื้นฐานก่อนศึกษาวิจัย
เฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง รายงานการเสวนาเป็นแนว
ความคิดเพื่อการพัฒนาภาคใต้จากผู้ทรงคุณวุฒิสภา
ต่าง ๆ นับว่ามีประโยชน์ต่อ นักวิชาการ นักศึกษา
และผู้สนใจที่ต้องการศึกษาค้นคว้าเรื่องราวเกี่ยวกับ
ภูมิภาคภาคใต้

**บรรศักดิ์ อูวรรณโณ การสร้างธรรมาภิบาล (good
governance) ในสังคมไทย. เอกสารวิจัย
ส่วนบุคคลชมเชยตามหลักสูตรการป้องกัน
ราชอาณาจักร รุ่นที่ 41 ประจำปีการศึกษา
พุทธศักราช 2541 - 2542 วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร, 2542. 159 หน้า.**

"good governance" คำภาษาไทยใช้ว่า
"ธรรมรัฐ" "การปกครองที่ดี" หรือที่ใช้ในหนังสือเล่มนี้
ว่า "ธรรมาภิบาล" คำนี้เป็นที่รู้จักและใช้กันแพร่หลาย
หลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับใหม่ และหลังจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจซึ่ง
รัฐบาลไทยต้องขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศ และได้ระบุไว้ในหนังสือแสดงเจตจำนง
ขอกู้เงินจำนวน 17.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐจากกองทุนฯ
โดยให้คำมั่นว่าจะต้องสร้าง "good governance"

ขึ้นในการบริหารจัดการภาครัฐ แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลไทยและกองทุนการเงินระหว่างประเทศเชื่อว่าวิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากการบริหารจัดการที่ไม่ดีทั้งภาครัฐและเอกชน แนวความคิดเรื่อง "ธรรมาภิบาล" เป็นแนวความคิดสากลที่ถูกคาดว่าจะสามารถนำมาใช้แก้วิกฤติเศรษฐกิจของไทยได้

เนื่องจาก "ธรรมาภิบาล" เป็นแนวความคิดใหม่ การทำความเข้าใจถึงความหมาย โครงสร้าง และกระบวนการ เป็นเรื่องไม่่ง่ายนัก โดยเฉพาะการนำแนวความคิดมาสู่วิกฤติของประเทศ จะเป็นเรื่องซับซ้อน แต่หลังจากอ่าน เอกสารวิจัยส่วนบุคคลเรื่อง **การสร้างธรรมาภิบาล (good governance) ในสังคมไทย** โดย ศาสตราจารย์ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าแล้วจะเข้าใจแนวความคิด โครงสร้าง ธรรมาภิบาลกับธรรมาภิบาล และธรรมาภิบาลไทยดั้งเดิมดีขึ้น

หนังสือแบ่งเป็น 5 บท เริ่มจากบทนำ กล่าวถึงความเป็นมา และความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ ขอบเขต สมมติฐาน วิธีดำเนินการ ข้อจำกัด และประโยชน์จากการวิจัย บทที่ 2 ความหมายและลักษณะของธรรมาภิบาลตามแนวความคิดสากล บทที่ 3 ธรรมาภิบาลในอดีตและการปฏิรูปการเมืองเพื่อสร้างธรรมาภิบาลในสังคมไทย ได้แยกเป็นธรรมาภิบาลที่เกี่ยวกับเป้าหมายของการบริหารจัดการเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไทยในอดีต ธรรมาภิบาลในโครงสร้างและกระบวนการบริหารจัดการเศรษฐกิจและสังคมไทยในอดีต ธรรมาภิบาลในสาระ: ความไม่สมดุลของการจัดสรรทรัพยากรโครงสร้าง และหลักการสำคัญในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เป็นรากฐานรองรับธรรมาภิบาล บทที่ 4 วัฒนธรรมและธรรมาภิบาลไทยเดิมกับธรรมาภิบาลสากล: ความขัดแย้งระหว่างธรรมาภิบาลสากลกับวัฒนธรรมการเมืองไทย บทที่ 5 บทสรุปเสนอแนะเพื่อการสร้างธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในสังคมไทยตอนท้ายภาคผนวกตารางแสดง Wealth, Democracy, and Economic Freedom

ตาราง Regression Results กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ข้อเสนอยุทธศาสตร์ทางเลือกสำหรับอนาคต หนังสือเล่มนี้ได้รับคัดเลือกเป็นเอกสารวิจัยส่วนบุคคลชมเชยตามหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่ 41 ประจำปีการศึกษา พุทธศักราช 2541 - 2542

Pradit Withisuphakorn. *Determinants of Market Quality: A Case of the Stock Exchange of Thailand* Doctoral Dissertation, The Joint Doctoral Business Administration Program, The National Institute of Development Administration, 1998. 140 p.

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนับว่ามีบทบาทสำคัญมากในฐานะที่เป็นตลาดทุนของประเทศ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นเครื่องชี้วัดภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ประเภทที่หนึ่งที่สำคัญ งานวิจัยเกี่ยวกับหุ้นและตลาดหุ้นของไทยมีแง่มุมให้ศึกษาได้หลายด้าน และมีผู้สนใจวิเคราะห์วิจัยจำนวนมาก วิทยานิพนธ์ของอาจารย์ ดร.ประดิษฐ์ วิธิศุภกร แห่งคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับตลาดหุ้นเล่มหนึ่งที่น่าสนใจยิ่ง

วิทยานิพนธ์ เรื่อง ***Determinants of Market Quality: A Case of the Stock Exchange of Thailand*** มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาโมเดล Quality Structure Challenge (QSC) ซึ่งพัฒนาจากโมเดล Stability - Structure - Challenge (SSC) ของ ผศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวิวัฒน์ ใน การวัดคุณภาพของตลาดหุ้น ประยุกต์โมเดล QSC เพื่อวัดคุณภาพตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง และพัฒนาโมเดลจำลองกระบวนการซื้อขายหลักทรัพย์อย่างต่อเนื่องเพื่อกำหนดวิธีวัดคุณภาพตลาด รวมทั้งกำหนดเป็นนโยบายของตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป จากการวิจัย
ประการแรก เครื่องชี้วัดเชิงปริมาณของคุณภาพตลาด
หุ้น ได้แก่ อัตราส่วนสภาพคล่อง ช่วงราคาซื้อขาย
(ราคาสูงสุดและต่ำสุด) Hasbrouck Pricing Error
และ Percentage Bid - Ask Sprad ประการที่สอง
จากการศึกษาข้อมูลแต่ละวัน พบว่า คุณภาพของตลาด
โดยเฉพาะสภาพคล่อง มูลค่าซื้อขายและประสิทธิภาพ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ประการที่สาม มูลค่าของ
ตลาดมีความสัมพันธ์กับคุณภาพของตลาด นอกจากนี้
ยังสามารถกำหนดขนาดของบริษัทเพื่อให้ได้สภาพ
คล่องประสิทธิภาพ และมูลค่าซื้อขายที่ต้องการด้วย
ประการที่สี่ ตอนสุดท้ายของวิทยานิพนธ์เป็นการ
พัฒนาโมเดลจำลองภายใต้กรอบ QSC

เนื้อหาแบ่งเป็น 8 บท เริ่มด้วยบทนำกล่าว
ถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัย หลักการของโมเดล
Quality - Structure - Challenge (QSC) โครงสร้าง
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บทที่ 2 กล่าวถึง

วิธีวัดคุณภาพตลาดหุ้นและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องให้
รายละเอียดโมเดลที่ใช้วัดคุณภาพตลาดหุ้นซึ่งวัด
สภาพคล่อง (liquidity) ความผันผวนของราคา
หลักทรัพย์ (volatility) ประสิทธิภาพของสารสนเทศ
(efficiency) และค่าใช้จ่ายของการทำรายการซื้อขาย
(transaction cost) ความหมายของคุณภาพตลาดหุ้น
และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง บทที่ 3 ถึงบทที่ 7 กล่าวถึง
วิธีดำเนินการวิจัย และผลการวิจัย บทที่ 8 สรุปผล
การวิจัยและข้อเสนอแนะ ผลการวิจัยนี้เป็นก้าวแรก
เพื่อพัฒนาโมเดลจำลองที่ก้าวหน้าและซับซ้อนภายใต้
กรอบ QSC

วิทยานิพนธ์เล่มนี้เป็นงานวิจัยที่น่าสนใจ
เกี่ยวกับตลาดหุ้นของไทย ผลการวิจัยมีประโยชน์ทั้ง
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นักวิชาการ
นักธุรกิจ อาจารย์และนักศึกษาที่สนใจเรื่องตลาดหุ้น
เพื่อนำไปวิเคราะห์และศึกษาเพิ่มเติมต่อไป.
